

KẾ HOẠCH**Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới**

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (*sau đây viết tắt là Nghị quyết số 07-NQ/TU*); Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (*sau đây viết tắt là Kế hoạch số 94-KH/TU*). Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

- Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 94-KH/TU; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp theo yêu cầu của Nghị quyết.

- Cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 07-NQ/TU và tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Phát hiện, tập hợp, đề xuất thu hút tài năng trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, lộ trình thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn sát với yêu cầu thực tiễn và thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện các giải pháp; định kỳ sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời đáp ứng mục tiêu thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thiết thực, hiệu quả.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Phân đầu đảm bảo độ tuổi bình quân Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2022- 2027: cấp cơ sở không quá 29 tuổi; cấp huyện và tương đương không quá 30 tuổi; cấp tỉnh không quá 32 tuổi. Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành cấp tỉnh ít

nhất 25%, trong Ban Thường vụ Đoàn ít nhất 15%, tỷ lệ cán bộ Đoàn dân tộc thiểu số trong Ban Chấp hành cấp tỉnh bằng hoặc nhiều hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ Đoàn từ cấp huyện trở xuống ít nhất 15%, tỷ lệ dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu ĐVTN của địa phương, đơn vị; phân đấu trong thường trực cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương có cán bộ nữ.

2. Phân đấu tỷ lệ nữ ít nhất 30% được quy hoạch trong Ban Chấp hành Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027 và những năm tiếp theo.

3. Đến năm 2025: Phân đấu có 75% cán bộ Đoàn chuyên trách xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn.

4. Phân đấu đảm bảo 100% cán bộ Đoàn có độ tuổi đúng theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 1088-QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Năm 2030: Phân đấu 30% cán bộ Đoàn chủ chốt từ cấp huyện, tương đương trở lên đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN về Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt thường xuyên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn về công tác cán bộ, thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình các khâu trong công tác cán bộ. Các cấp bộ Đoàn phải chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp về công tác cán bộ Đoàn nhất là tham mưu công tác quy hoạch, đầu vào, đầu ra, chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn và quan tâm bố trí công tác khác phù hợp khi cán bộ Đoàn hết tuổi công tác. Xây dựng đề án, kế hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn vững chắc, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị cho cán bộ Đoàn hằng năm và theo nhiệm kỳ.

2. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đoàn; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ do cấp ủy, cấp bộ Đoàn tổ chức. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp phải thực sự là tấm gương tiêu biểu trong đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng. Mỗi cán bộ Đoàn là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, lan tỏa những tin tốt, những câu chuyện đẹp. Xây dựng tiêu chí đánh giá, khen thưởng cán bộ Đoàn một cách rõ ràng, kịp thời, tạo động lực cho cán bộ Đoàn. Tập trung tạo đột phá trong tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể về sử dụng ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ Đoàn. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác Đoàn, xây dựng ý thức, tác phong làm việc, môi trường khoa học, công nghệ đối với các bộ Đoàn.

3. Xây dựng quy định học tập lý luận chính trị bắt buộc nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị hằng năm gắn với việc cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng vị trí công tác. Bí thư Đoàn các cấp có trách nhiệm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự cho cán bộ Đoàn chủ chốt trong các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Khắc phục tình trạng lười học, ngại học, xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, nêu gương những điển hình tiên tiến, những cá nhân tiêu biểu có tinh thần tận tụy, nhiệt huyết với công việc; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

4. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thu hút, tập hợp thanh thiếu nhi tham gia vào tổ chức Đoàn- Hội- Đội; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; tích cực phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội tạo cơ chế, nguồn lực để giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi trong học tập, việc làm, nâng cao thu nhập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí, nhằm tạo môi trường, điều kiện cho tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

5. Chủ động tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác thu hút, tập hợp, thế hệ trẻ, đặc biệt là phát huy các tài năng trẻ trên các lĩnh vực trong và ngoài nước; tạo môi trường, điều kiện làm việc hiệu quả cho cán bộ Đoàn các cấp. Nâng cao chất lượng các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội theo hướng phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ thực sự tiêu biểu, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội, cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức khen thưởng tại nơi công tác, học tập của người được khen thưởng nhằm lan tỏa và nâng cao ý nghĩa, giá trị các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn

Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp Cán bộ Đoàn các cấp trên các lĩnh vực; đặc biệt là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN-BKT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn” và các quy định của Đảng, của Đoàn, của Nhà nước có liên quan.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 321-KH/TWĐTN-BTG ngày 20/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015- 2030; Kế hoạch số 296-KH/TĐTN-XDTCĐH ngày 28/10/2020 của BTV Tỉnh Đoàn về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020- 2025. Trong đó tập trung các nội dung:

- Giáo dục lý tưởng cách mạng: Tập trung giáo dục thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cộng sản; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước chân chính của thanh thiếu nhi; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch.

- Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa: Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm; tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức công dân, chấp hành pháp luật; ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

*** Hình thức:**

- Duy trì các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet; các diễn đàn giới thiệu phương pháp học tốt các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, sinh viên; đổi mới việc nghiên cứu học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, nâng cao tính hiệu quả, giúp sinh viên nhận thức rõ tầm quan trọng của các môn khoa học này. Tuyên truyền, vận động thanh niên, sinh viên tích cực tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn tổ chức.

- Đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, cán bộ Đoàn, đoàn viên tập trung vào việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung; thanh niên tập trung vào tuyên truyền, giới thiệu bằng tài liệu và bộ công cụ tuyên truyền thân thiện, phù hợp với thanh niên, như infographic, phim ngắn, bản đồ, tờ gấp.... chú trọng hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội.

- Hàng năm, xây dựng triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên; xây dựng tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi... Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (diễn đàn, tọa đàm, giao lưu nhân chứng, sinh hoạt chi đoàn, ngày hội thanh niên...) vào dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của Đảng, của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức đồng loạt đợt sinh hoạt chính trị toàn

Đoàn với chủ đề “Người Cộng sản trẻ tuổi” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (03/02); “Tự hào đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn; “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vào dịp kỷ niệm Quốc khánh ngày thành lập Nước (2/9).

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tập trung xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu, học tập lý luận chính trị hàng năm; các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập và duy trì mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “Lý luận trẻ”.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; tổ chức đấu tranh trực tiếp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thanh thiếu nhi hoặc trong xã hội tác động đến thanh thiếu nhi qua các hình thức như: diễn đàn, các bài viết trao đổi trên mạng xã hội, báo xấu... tổ chức các hoạt động liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp; tham gia các cuộc thi hát Quốc ca với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Nhân rộng việc triển khai cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”. Đẩy mạnh cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*” trên các trang cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội trên mạng xã hội; thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội, lan tỏa những câu chuyện đẹp hàng ngày, lấy yếu tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy tấm gương tốt góp phần làm cho xã hội, môi trường mạng tốt đẹp, lành mạnh hơn. Định kỳ 01 năm/04 lần tổ chức tuyên dương và nhân rộng “*Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận*”. Kịp thời tổ chức tuyên dương những hành động, nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy những giá trị nhân văn trong thanh thiếu niên, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục duy trì và phát triển, nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của các giải thưởng, hình thức tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tác giả có sản phẩm tuyên truyền, giáo dục trên mạng xã hội có sức ảnh hưởng tích cực tới thanh niên.

2. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác thu hút, tập hợp thế hệ trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, thu hút tài năng trẻ

- Tổ chức định kỳ, thường xuyên các diễn đàn, chương trình giao lưu, kết nối, hỗ trợ, đồng hành tài năng trẻ; phát huy vai trò các loại hình Câu lạc bộ “Thủ khoa”, “Khoa học kỹ thuật trẻ”, “Vườn ươm sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo khởi nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ”...

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành quy định về việc thu hút các cán bộ Đoàn là sinh viên, sinh viên có kết quả xuất sắc, cán bộ trẻ có chất lượng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở về công tác tại các cơ quan chuyên trách của Đoàn.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ, thanh thiếu nhi có năng khiếu

vượt trội; chính sách bố trí, sử dụng, phân công công tác đối với những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Đoàn, Hội, Đội tuyên dương.

- Hằng năm, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính Phủ về Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Phối hợp các trường Đại học trong nước để kết nối, phát hiện những sinh viên là người Ninh Thuận có kết quả xuất sắc; từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền tuyển chọn về làm việc tại tỉnh nhà.

- Định kỳ tuyên dương các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực: Đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện, học sinh 3 tốt, nhà giáo trẻ tiêu biểu, thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện, giải thưởng ngòi bút trẻ, thiếu nhi đạt danh hiệu Châu ngoan Bác Hồ... Tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ để những gương thanh niên tiêu biểu, người có uy tín định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

3.1. Đối với công tác phát hiện, tạo nguồn tuyển dụng cán bộ Đoàn các cấp

- Hằng năm các cấp bộ Đoàn rà soát từ nguồn đội viên trưởng thành, cán bộ Đội, cán bộ Hội, đoàn viên là học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ các ngành khác để phát hiện những nhân tố tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận nhằm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn.

- Phối hợp tham mưu cấp ủy phương thức tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí việc làm; bổ sung nội dung sơ tuyển về năng khiếu, kỹ năng thanh vận, nghiệp vụ công tác Đoàn đối với các ứng viên thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện.

3.2. Đối với công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp

- Hằng năm các cấp bộ Đoàn chủ động thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy hoạch phải bảo đảm đúng quy trình, khoa học, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường bình đẳng để xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ. Thực hiện quy hoạch theo nguyên tắc “động” và “mở”. Khắc phục tình trạng bỏ trống công tác quy hoạch cán bộ Đoàn trong khối trường học, trong các doanh nghiệp.

- Tích cực kiên trì, chủ động tham mưu cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền trong việc phê duyệt quy hoạch để làm căn cứ triển khai việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được quy hoạch cho phù hợp.

3.3. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

- Các cấp bộ Đoàn tham mưu thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, triệt để các nội dung, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp theo Đề án

“Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022” của Trung ương Đoàn.

- Tham mưu gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn với nhu cầu thực tiễn; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trong quy hoạch. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa chức danh bí thư đoàn cấp cơ sở. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện; bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức về các vấn đề: đối ngoại, an ninh quốc phòng, kinh tế chính trị, xã hội, quản lý kinh tế... cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện. Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn- Hội- Đội cho Bí thư Đoàn cấp xã; cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp. Tập trung tham mưu cử đào tạo trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt cấp huyện và cấp cơ sở.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền hỗ trợ nguồn lực thỏa đáng, đồng thời đa dạng hóa các nguồn lực để triển khai thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

3.4. Đối với công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ

- Tích cực tham mưu cấp ủy trong việc cơ cấu bí thư Đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp, trong luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

- Chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy định khi thực hiện quy trình luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn.

- Lựa chọn nhân sự đảm nhiệm các chức vụ: bí thư chi đoàn, bí thư, phó bí thư đoàn xã, phường, thị trấn chú ý tính tiêu biểu, uy tín, khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên. Chú ý nguồn cán bộ từ công chức cấp xã, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên. Không bố trí bí thư chi đoàn là những đoàn viên đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương.

- Chỉ giới thiệu ứng cử bổ nhiệm các chức danh cán bộ Đoàn khi đủ tiêu chuẩn và đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh. Ở những nơi có điều kiện, bố trí bí thư đoàn cơ sở có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên để thuận lợi trong công tác bố trí, luân chuyển cán bộ.

3.5. Đối với công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn các cấp

Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn phải công bằng, công khai, minh bạch theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều (*bản thân tự đánh giá, tập thể đánh giá, cấp trên đánh giá, cấp dưới đánh giá*), theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, công khai kết quả đánh giá.

- Đánh giá cán bộ phải toàn diện trên các mặt từ chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phải gắn việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Đoàn về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Việc nhận xét, đánh giá phải được làm thường xuyên để làm

cơ sở để tổng hợp thành kết quả đánh giá hằng năm hoặc đánh giá khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử.

- Gắn kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đoàn các cấp với kết quả đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu. Hằng năm trên cơ sở đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn của Ban thường vụ Đoàn cấp trên, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn đánh giá, xếp loại kết quả đối với đồng chí bí thư đoàn cấp mình và gửi báo cáo cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên.

3.6. Đối với công tác giám sát, phản biện, kiểm tra

- Tham mưu, phối hợp với Ủy ban Mặt trận cùng cấp thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; trong đó chú trọng việc giám sát công tác cán bộ trẻ nhằm đảm bảo chỉ tiêu cán bộ trẻ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp cán bộ Đoàn có dấu hiệu sai phạm sau khi kiểm tra hoặc sau khi xác minh có sai phạm từ phản ánh của các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện việc phân công cán bộ Đoàn chuyên trách, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp tham gia sinh hoạt chi Đoàn tại địa bàn dân cư; đồng thời phân công cán bộ Đoàn, đoàn viên là đảng viên trẻ cư trú tại địa phương phụ trách hộ gia đình thanh niên nơi cư trú với các hình thức phù hợp để gắn bó mật thiết với thanh niên; truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Giao Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Hằng năm, cử cán bộ các phòng, ban Tỉnh Đoàn đi công tác cơ sở (theo chủ trương 1+2) đảm bảo theo quy định. Nghiên cứu xây dựng đề xuất Ban Tổ chức Tỉnh ủy thí điểm luân chuyển cán bộ cấp tỉnh về cơ sở và ngược lại, góp phần nâng cao chất lượng công tác của cán bộ Đoàn.

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn- Hội Tỉnh Đoàn chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện Kế hoạch. Chủ động tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh giai đoạn 2022- 2027 và những năm tiếp theo; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022- 2027 và những năm tiếp theo; tham mưu triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch.

- Giao Ban Phong trào thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình nhằm tạo môi trường thu hút, tập hợp thanh thiếu nhi tham gia; chú trọng nghiên cứu các mô hình mới đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi hiện nay.

- Giao Hội LHTN Việt Nam tỉnh tham mưu củng cố, kiện toàn Câu lạc bộ “Liên kết tài năng trẻ Ninh Thuận”.

2. Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

- Chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 07-NQ/TU và Kế hoạch số 94-KH/TU đến cán bộ Đoàn, đoàn viên.

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (thực hiện hàng năm).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn./.

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban TG, Ban TC TW Đoàn;
 - Thường trực Tỉnh ủy;
 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 - Thường trực Tỉnh Đoàn;
 - Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;
 - Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc TĐ.
 - Lưu VT.
- } (B/c)

Huỳnh Hữu Phúc